

## CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

### Triển khai phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2017

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh, thiếu nhi trong học tập, phổ biến, ứng dụng và phát triển CNTT; Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về công nghệ thông tin tại Hội thảo quốc gia về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) ngày 07/01/2012 về việc phối hợp triển khai các hoạt động thúc đẩy phát triển CNTT-TT, Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp triển khai phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2012 - 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên về vị trí, vai trò và lợi ích của CNTT-TT trong cuộc sống và trong phát triển kinh tế-xã hội. Phát huy và nâng cao năng lực của thanh niên, lực lượng nòng cốt đi đầu để thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT.

2. Tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên và thanh thiếu niên trong các hoạt động nghiên cứu, học tập và ứng dụng CNTT. Thông qua Chương trình “Máy tính nối mạng tri thức” định hướng, hỗ trợ cho đoàn viên và thanh thiếu niên sử dụng máy tính để xây dựng, chia sẻ, khai thác nguồn thông tin, tri thức phục vụ học tập, công tác và giải trí, từng bước xây dựng thế hệ “thanh niên điện tử”, nền tảng phát triển công dân điện tử và xã hội thông tin.

3. Tuyên truyền, hướng nghiệp, khuyến khích thanh thiếu niên tích cực học và thi vào các ngành đào tạo về CNTT nhằm đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực trẻ CNTT, hướng đến mục tiêu 1 triệu nhân lực CNTT vào năm 2020.

4. Phát huy vai trò của thanh niên trong nghiên cứu, sáng tạo làm chủ các công nghệ mới, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt Nam.

